



(กสทช.)
บันทึกเลขที่
กทท1003.9/102/2559

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สภากัญญา กลางณรงค์ โทร. ๕๐๖๒

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/ ๑๐๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ประธาน กสทช.

สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ ๓.๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ

“ดิฉันมีความเห็นเพิ่มเติมต่อกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ โดยยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๘๐ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้เป็นกรณีที่หลายหน่วยงานได้สอบถามมาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ สำนักงานจึงควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งมีการกำหนดแผนและกรอบระยะเวลาในการให้อุญาตไว้อย่างชัดเจนแล้ว อีกทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะนั้น ต้องคำนึงถึงกรอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนกรอบนโยบายตามมติและประกาศหลักเกณฑ์ กสทช. ดังนี้

๑. กรอบการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของช่องรายการในประเภทบริการสาธารณะ จำนวน ๑๒ ช่องรายการ และมีคุณสมบัติพื้นฐาน สถานภาพทางกฎหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ผังรายการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ประเภทช่องรายการ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับช่องรายการที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบกิจการทั้งด้านการบริหารสถานีและด้านการเงิน

๒. กระบวนการพิจารณาอนุญาตต้องเปิดให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมยื่นขอรับอนุญาต เพื่อให้ กสทช. พิจารณาในลักษณะการประกวดคุณสมบัติ หรือ Beauty Contest อย่างโปร่งใส ตลอดจนคัดเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อมประกอบกิจการและเสนอเนื้อหาสาระได้ตามวัตถุประสงค์ของช่องรายการที่กำหนดไว้ ซึ่งในภาพรวมของการพิจารณาจำเป็นต้องคำนึงถึงความหลากหลายของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตด้วย”

วาระ ๔.๙ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

“ดิฉันขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาครั้งนี้ โดยยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๐๗๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเห็นว่า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ ย่อมต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประสงค์จะให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสาระที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ ควรเป็นการแสวงหาความร่วมมือกับผู้ได้รับอนุญาตโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านความพร้อมร่วมกัน เพราะแม้ว่า เนื้อหาดังกล่าวจะอยู่ในความสนใจของสาธารณะและผู้ได้รับอนุญาตต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ได้รับอนุญาตเป็นสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาระด้านต้นทุน ในการประกอบกิจการของเอกชนโดยตรง”

วาระ ๔.๑๓ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

“ดิฉันมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกำหนดให้มีการวัดการแพร่แปลกปลอมออกอากาศ และการวัด การแพร่แปลกปลอมผ่านสายส่งสัญญาณ โดยเห็นว่าในกระบวนการตรวจวัดโดยผู้ทดสอบที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวันนั้น สำนักงานควรติดตามตรวจสอบการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังกรณีผู้ทดสอบอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีดังกล่าวที่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของ กสทช. ในกรณีนี้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ด้วย


(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)
กสทช.